

ส่งตรง.ตม.ช.	รับ
เลขที่	935
วันที่	19 เม.ย. 2565
เวลา	12.23
SCAN	20 เม.ย. 2565

วันที่ 11 เมษายน 2565

เรื่อง ขอบริษัทสัมพันธ์ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ Aksorn On-Learn  
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ และจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ยังสร้างผลกระทบต่อเนื่อง ได้ส่งผลให้สถานศึกษาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น

จากวิสัยทัศน์ของท่านผู้บริหารที่มีนโยบายในการพัฒนาการศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างอนาคตของประเทศ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสถานศึกษายกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี จึงได้พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม **Aksorn On-Learn** เพื่อให้สถานศึกษาได้เลือกใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งการสอนแบบออนไลน์ ออนไลน์ มาตรฐาน หรือสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)

#### ดิจิทัลแพลตฟอร์ม Aksorn On-Learn ประกอบด้วย


- หนังสือเรียนในรูปแบบ e-book ครบ 8 กลุ่มสาระฯ ครบทุกชั้นปี (ประถมฯ-มัธยมฯ) ช่วยครูจัดการเรียนรู้ง่ายขึ้นโดยใช้ e-book ประกอบการสอน พร้อมด้วยสื่อดิจิทัลเสริมเนื้อหาช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่ในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
- คลิปวิดีโออักษรเรียนสรุป วิชา หลักภาษาฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 คลิปสอนตามบทเรียน แบ่งเป็นรายคาบ เรียนสนุก เข้าใจง่าย
- ใหม่ล่าสุด ระบบการสร้างเนื้อหาการสอนได้เอง ครูผู้สอนสามารถพัฒนาและบันทึกเนื้อหาลงในแพลตฟอร์มได้อย่างอิสระ ทั้งรูปภาพ คลิปวิดีโอ ฯลฯ สนับสนุนการพัฒนาสื่อการสอนตามบริบทของห้องเรียนและหลักสูตรสถานศึกษา

**Aksorn On-Learn** จะเปิดบริการแก่ครูและนักเรียนของสถานศึกษา ให้เข้าใช้แพลตฟอร์มได้ฟรี ในวิชาและชั้นปีที่สถานศึกษาได้พิจารณาเลือกใช้หนังสือเรียนของอักษรในปีการศึกษา 2565 โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ [www.aksorn.com/AksornOnLearn](http://www.aksorn.com/AksornOnLearn)

ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการประชาสัมพันธ์ดิจิทัลแพลตฟอร์มของอักษรให้กับสถานศึกษาในสังกัดของท่านได้รับทราบ ซึ่งบริษัทฯ มีความมั่นใจว่านวัตกรรมที่ได้พัฒนาขึ้นมาทั้งหมดนี้ จะช่วยสร้างมิติใหม่ของการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายตะวัน เทวอักษร)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร